



การประชุมคณะกรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามใน “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อสนับสนุนให้สามารถจัดประชุมปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกแม้จะไม่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดประชุม มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งปรากฏในข้อ 8 ของประกาศฉบับนี้ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาหรือคดีอื่นใดเพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์



การการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมายต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ขณะที่มีการประชุมแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ผู้ร่วมประชุมในประกาศหมายถึง กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แม้ในประกาศจะไม่ได้ระบุผู้ร่วมประชุมว่ามี “ผู้ถือหุ้น” อยู่ด้วยต่อมากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ออกประกาศเพิ่มเติมให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ ในประกาศยังระบุให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ผู้จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตน

เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนร่วมการประชุม จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงหรือภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมถึงต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุมกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยประชุม

“ประกาศ คสช. ฉบับข้างต้น จึงมีส่วนช่วยให้กรรมการเข้าร่วมประชุมได้ถูกต้องตามกฎหมายแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จัดประชุม ช่วยได้ทั้งในเรื่ององค์ประชุม การนัดวันเวลาประชุม ไม่ต้องมีการเลื่อนวันประชุมบ่อย”

ต่อมาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ให้ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาในประกาศฉบับนี้ให้นิยามหรือความหมายขององค์ประกอบการจัดการประชุมให้ยึดถือปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ ความหมายของ “ความมั่นคงปลอดภัย” “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” “ระบบการควบคุมการประชุม” “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” “ผู้เข้าร่วมประชุม” “ผู้ควบคุมระบบ” และ “ผู้ให้บริการ”

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของประกาศทั้ง 2 ฉบับ เห็นว่าหากบริษัทต้องการจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย จะต้องปฏิบัติตามครบกระบวนการตามประกาศ ทุกครั้งที่จัดการประชุม ควรมีตารางตรวจเช็คให้ครบทุกรายการ (checklist) ที่ต้องปฏิบัติเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติก่อนจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางการ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ครอบคลุมให้ครบถ้วน เนื้อหาในประกาศมิได้กำหนดสถาน

ที่ว่าการจัดประชุมคณะกรรมการต้องจัดในสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่กฎหมายมหาชนกำหนด ความจริงบริษัทจะจัดการประชุมในสถานที่นอกสำนักงานใหญ่หรือไม่ใช่จังหวัดใกล้เคียงบริษัทต้องระบุในข้อบังคับให้เปิดกว้างครอบคลุมไว้ มิฉะนั้น อาจมีปัญหาหากไปจัดในสถานที่ที่ไม่ได้ครอบคลุมในข้อบังคับของบริษัท

ประโยชน์ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พยายามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยส่งเสริมให้กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุม ให้การประชุมมีประสิทธิผลจากความเห็นจากกรรมการหลากหลาย การตัดสินใจลงมติ มีการพิจารณารอบคอบถี่ถ้วนมากขึ้น

ประกาศ คสช. ฉบับข้างต้นจึงมีส่วนช่วยให้กรรมการเข้าร่วมประชุมได้ถูกต้องตามกฎหมายแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จัดประชุม ช่วยได้ทั้งในเรื่ององค์ประกอบการนัดวันเวลาประชุม ไม่ต้องมีการเลื่อนวันประชุมบ่อย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจ มีโอกาสแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติทำประโยชน์ให้บริษัทได้เป็นกรรมการบริษัท แม้จะพำนักอยู่ในจังหวัดห่างไกล แม้ประกาศฉบับนี้ไม่นับรวมกรรมการชาวต่างประเทศที่มีได้พำนักในประเทศไทย แต่ก็ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้นในจัดประชุม

ข้อสังเกตสุดท้ายและสำคัญไม่น้อยคือการจ่ายเบี้ยประชุม ในประกาศระบุชัดว่า หากมีการจ่ายเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมด้วยแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม หากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้แบ่งเป็นค่าประชุมและค่าเดินทางมาประชุม ในส่วนของค่าเดินทางมาประชุมสามารถที่จะงดไม่จ่ายได้ เพราะไม่มีการเดินทางมายังที่จัดประชุมจริง M&W